



มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง

“โคกกันดาร เมื่อก่อนชาวบ้านแถวนี้เรียกกันอย่างนั้นเพราะดินไม่ดีปลูกพืชอะไรก็ได้ผลผลิตต่ำ ปี 2526 เข้ามาปรับพื้นที่เริ่มปลูกต้นสัก ใครมาเห็นก็หัวเราะ” มรกต ภูมิเขต เล่าถึงอดีต ครั้งเมื่อเริ่มลงมือพลิกผืนดินว่างเปล่า 11 ไร่ ที่ใครๆ ก็คิดว่าไม่สามารถปลูกอะไรได้ เพื่อปลูกต้นสัก โดยหวังให้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน

ถึงแม้ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ประสบการณ์ในอดีตที่เคยทำไร่ ทำสวน กับปู่ ย่า ตา ยาย กลายมาเป็นความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ทั้งในเรื่องการทำปุ๋ย การใช้สมุนไพรไล่แมลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่แนวทางการทำเกษตรกรรมในปัจจุบันกำลังให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น เมื่อ มรกต นำความรู้จากภูมิปัญญาในอดีตมาประยุกต์ร่วมกับความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษา ดูงาน และการอบรมต่างๆ ผลก็คือความสำเร็จของสวนผสมที่อุดมสมบูรณ์ที่โคกกันดารแห่งนี้

เริ่มจากต้นสักเพียงไม่กี่ต้น กลายเป็นสวนผสมที่มีทั้งมะขามเทศ สะเดา ขี้เหล็ก หวาย มะม่วง มะขาม กล้วย อ้อย มะพร้าว แก้วมังกร ไม้สับดูดำ สมุนไพรหลายชนิด ปลูกข้าว เลี้ยงปลา และอื่นๆอีกหลายอย่างบนพื้นที่ 11 ไร่ รวมทั้งการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ น้ำส้มควันไม้ และสารไล่แมลงจากสมุนไพรไว้ใช้เอง

เนื่องจาก มรกต เป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมด้านต่างๆ จึงได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านไปอบรมเป็นหมอดินอาสา เมื่อเข้ามาเป็นหมอดินอาสา มรกต ก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดี ทุกครั้งที่ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ก็นำมาถ่ายทอดและสาธิตให้เกษตรกรได้รับรู้ ไม่นานนักก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมอดินอาสาประจำตำบล และสวนผสมแห่งนี้ก็ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในโครงการ 80 พรรษา พระภูมิบุตร 80 หมอดิน นำทิศสู่ชีวิตพอเพียง

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 2550 และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินรวมถึงการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานและสาธิตงานพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

ซึ่งในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ มีจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมอยู่หลายเรื่อง เช่น การทำนาข้าวอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยพืชสดและไถกลบตอซึ่งการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในไม้ผล การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การเลี้ยงปลาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พด.2 และสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นที่ผลิตจากสารเร่งพด.6 และการใช้น้ำหมักซูเปอร์ 3 พลัง ซึ่งมรกตนำมาใช้ฉีดพ่นในสวนผสมแล้วได้ผลดีทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต รากฝอยขยายมากขึ้น ป้องกันศัตรูพืช และติดดอกติดผลดี

สูตรน้ำหมักซูเปอร์ 3 พลัง ของ มรกต ประกอบด้วย น้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน น้ำหมักสมุนไพรต่างๆ เช่น สะเดา กระเพรา บอระเพ็ด ฟ้ายะลวย โจร ขมิ้น ยอดสับดูดำ หมักโดยใช้สารเร่งพด.7 2 ส่วน น้ำหมักผักผลไม้หมักโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พด.2 2 ส่วน ทั้งหมดนำมาหมักรวมกัน 1 คืน อัตราการใช้ น้ำหมัก 2 ช้อนแกง กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนแกง ผสมน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นเช้าหรือเย็น ทุกๆ 7-15 วัน

มรกตบอกให้ฟังว่า “รู้มัยการทำสวนผสมดียังงั้น ทำให้ไม่มีเวลาไปเที่ยวเตร่หรือมั่วสุมอบายมุข ได้ออกกำลังกายทุกวัน ได้รับออกซิเจนจากต้นไม้ สุขภาพดี มีความสุข”

สวนผสมแห่งนี้นอกจากจะเป็นมรดกอันอุดมสมบูรณ์ของลูกหลานตามที่ มรกต ตั้งใจไว้แล้ว วันนี้... สวนผสมแห่งนี้ยังเป็นแหล่งให้ความรู้ที่สำคัญแก่เกษตรกรอีกด้วย

หากสนใจเยี่ยมชม หรือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กับ มรกต ภูมิเขต หมอดินอาสาประจำตำบลวังชมภู ติดต่อได้ที่ 12 หมู่ที่ 1 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร.086 935 2493, 056 568 056



